



มทร.สุวรรณภูมิ

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure)
การขอรับรองคุณวุฒิ
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

รหัสเอกสาร
17-02-007

เขียนโดย : ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ควบคุมโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อนุมัติโดย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ออก ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

ผู้รับผิดชอบ	แผนภูมิสายงาน (Flowchart)	วิธีดำเนินการ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	
คณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย คณะ และ สำนักส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน	<pre> graph TD Start([เริ่มต้น]) --> Step1[สภามหาวิทยาลัย พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร] Step1 --> Step2{สอศ.พิจารณารับรอง หลักสูตร} Step2 -- ไม่รับรอง --> Step1 Step2 -- รับรอง --> Step3[แจ้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ] Step3 --> Step4[สถาบันอุดมศึกษาแจ้งขอ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ] Step4 --> Step5{ก.พ. พิจารณารับรอง คุณวุฒิของหลักสูตร} Step5 -- ไม่รับรอง --> Step2 Step5 -- รับรอง --> Step6[แจ้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการ และบันทึกฐานข้อมูล] Step6 --> Step7[รายงานต่อสภาวิชาการ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ] Step7 --> End([สิ้นสุด]) </pre>	เสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลังจากสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติหลักสูตร	- มติที่ประชุมสภาวิชาการ อนุมัติหลักสูตร - มติที่ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองอนุมัติหลักสูตร - เล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ พร้อมไฟล์ข้อมูล	30 วัน	
สำนักงาน คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา		สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณารับทราบ การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ที่ผ่านการพิจารณาจาก สภามหาวิทยาลัย	- มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร - เล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์	120 วัน	
สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน		มหาวิทยาลัยดำเนินการส่งข้อมูลให้หน่วยงานต้นสังกัด (สอศ.) เป็นต้นเรื่องในการนำเสนอส่งให้สำนักงาน ก.พ. รับรอง คุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	- หนังสือการพิจารณาให้ความ เห็นชอบหลักสูตรจาก สอศ. - เล่มหลักสูตรฉบับตราบีม สอศ. - บัญชีรายชื่อหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยที่ต้องการรับรอง คุณวุฒิ	30 วัน	
สำนักงาน ก.พ.		สำนักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ใน การบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	- หนังสือการพิจารณาให้ความ เห็นชอบหลักสูตรจาก สอศ. - เล่มหลักสูตรฉบับตราบีม สอศ. ที่ระบุคุณวุฒิที่ต้องการขอ รับรองจากสำนักงาน ก.พ. - บัญชีรายชื่อหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยที่ต้องการรับรอง คุณวุฒิ	อย่างน้อย 120 วัน	
สำนักงาน คณะกรรมการ การอุดมศึกษา		แจ้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการ และบันทึกฐานข้อมูล	- หนังสือการพิจารณารับรอง คุณวุฒิจาก ก.พ. - บัญชีรายชื่อหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยที่ต้องการรับรอง คุณวุฒิ ก.พ.	14 วัน	
สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน		รายงานต่อสภาวิชาการ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	- รายงานต่อสภาวิชาการ - เผยแพร่หลักสูตรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- หนังสือการพิจารณารับรอง คุณวุฒิจาก ก.พ. - บัญชีรายชื่อหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยที่ต้องการรับรอง คุณวุฒิ ก.พ.	5 วัน
		สิ้นสุด			